

BÁO CÁO

**Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019**

Phần I

**KIỂM ĐIỂM SỰ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

**I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN TRÊN CÁC
LĨNH VỰC**

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện:

Hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND huyện được thực hiện nghiêm túc theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ huyện, Quy chế làm việc của UBND huyện; luôn bám sát những nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 17/01/2019 của Chính phủ; Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch hành động về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán 2019. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự ATXH; Tập trung thực hiện công tác đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình người có công và công tác bảo trợ xã hội; ban hành các văn bản chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động lễ hội... Sau đợt nghỉ Tết, UBND huyện đã đôn đốc các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác đảm bảo chất lượng, hiệu quả ngay trong những ngày đầu năm mới.

- Chỉ đạo ngành chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là các nội dung mang tính chất phức tạp, kéo dài; khẩn trương rà soát tất cả các đơn thư khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng để tập trung giải quyết. Đặc biệt tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã trong việc tiếp công dân, giải quyết các kiến nghị phản ánh của công dân.

- Kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn, chủ động trong công tác phòng chống, ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch tả lợn Châu Phi, nhằm ngăn chặn dịch bệnh không lây lan ra diện rộng, đảm bảo kiểm soát, không chế tình hình bệnh dịch; Kịp thời kiểm tra, chỉ đạo để khắc phục

thiệt hại do giông lốc gây ra vào chiều tối ngày 05/6/2019 ở một số xã, để người dân sớm ổn định cuộc sống.

- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đầu tư công đảm bảo theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016- 2020, và kiểm soát chặt chẽ từ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh các dự án đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn hiện hành; Chỉ đạo UBND xã, thị trấn rà soát Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020. Chỉ đạo công tác đấu giá đất, tạo nguồn thu để trả nợ đọng trong xây dựng cơ bản.

- Tập trung đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Sông Lô II và cụm công nghiệp Đồng Thịnh; tăng cường phối hợp trong công tác chuẩn bị đầu tư xây cầu Vĩnh Phú. Quy hoạch, lựa chọn các khu đất có giá trị thương mại để đề xuất thu hút đầu tư.

- Chỉ đạo rà soát lại toàn bộ các hồ sơ về cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, để hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện; Đẩy nhanh tiến độ giao đất dịch vụ ở một số xã còn chậm tiến độ; Tăng cường công tác chỉ đạo đối với hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là việc chấp hành tạm dừng khai thác cát sỏi đối với các đơn vị đã được cấp phép theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực chính phủ.

- Tăng cường công tác chỉ đạo các phòng ban liên quan, UBND các xã Tứ Yên, Như Thụy đảm bảo các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ đánh giá đạt chuẩn NTM đảm bảo về đích trong tháng 10/2019; chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung xử lý nợ đọng trong XDCB, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn NTM. Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện Sông Lô, giai đoạn 2019-2020 và Kế hoạch thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020.

- Xây dựng phương án trình UBND tỉnh về việc bố trí công tác cho các Trưởng Công an xã, thị trấn khi tăng cường công an chính quy về xã. Hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đề án sáp nhập một số trường học trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 2175/KH-UBND của UBND tỉnh.

2. Việc thực hiện Chương trình công tác và Quy chế làm việc của UBND huyện:

- UBND huyện đã tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành đối với các ngành, các xã, thị trấn trong việc thực hiện Quy chế làm việc và Chương trình công tác của UBND huyện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nội dung, tình hình thực tế công việc nhằm kịp thời đưa ra các giải pháp hữu hiệu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Thực hiện quy chế làm việc, UBND huyện ban hành chương trình công tác năm 2019, tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH. Luôn chủ động phát hiện các vấn đề phát sinh, bất cập

và sớm có tham mưu, đề xuất rõ chủ trương cách thức giải quyết với Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện hoặc trực tiếp chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, để kịp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri; giải quyết các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện; Chỉ đạo hoàn thành các nội dung trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 9 và thứ 10 của HĐND huyện.

- Việc thực hiện quy chế làm việc, UBND huyện đã rút ra những bài học sâu sắc về những tồn tại đã được chỉ ra tại Thông báo số 111-TB/UBKTTU ngày 08/01/2019 của UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Qua đó, việc thực hiện quy chế làm việc của UBND huyện luôn bảo đảm đúng quy định, các thành viên Ủy ban luôn bám sát chương trình công tác, lĩnh vực được phân công, phát huy cao độ trách nhiệm, tăng cường việc kiểm tra, sâu sát cơ sở; định kỳ hàng tuần lãnh đạo UBND huyện tổ chức họp giao ban, kiểm điểm tiến độ chỉ đạo giải quyết các công việc, kịp thời cho ý kiến để giải quyết ngay những vướng mắc, bất cập, có giao thời hạn hoàn thành; các Thành viên UBND huyện phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ và thể hiện trách nhiệm cao trong các phiên họp định kỳ, đột xuất của UBND huyện.

3. Một số nét nổi bật trong chỉ đạo, điều hành về kinh tế - xã hội:

a) Chỉ đạo thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế và thu-chi ngân sách:

Trong 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế - xã hội của huyện ổn định và phát triển, tổng giá trị sản xuất vật chất đạt 2.614.981 triệu đồng, tốc độ phát triển kinh tế tăng 14,85%, so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất ngành Nông - Lâm nghiệp và Thủy sản 6 tháng đầu năm 2019 theo giá hiện hành đạt 736.662 triệu đồng, trong đó ngành nông nghiệp 703.238 triệu đồng; theo giá so sánh năm 2010 đạt 571.980 triệu đồng, tăng 2,44% so CK; Tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp và xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019 theo giá hiện hành đạt 1.180.405 triệu đồng, theo giá so sánh năm 2010 đạt 882.831 triệu đồng tăng 31,26%CK, trong đó ngành công nghiệp đạt 348.100 triệu đồng; Thương mại, dịch vụ 6 tháng đầu năm theo giá hiện hành ước đạt 697.913 triệu đồng, theo giá so sánh năm 2010 đạt 456.933 triệu đồng, tăng 5,36%CK. Các hoạt động văn hóa- xã hội được thực hiện hiệu quả; Công tác lao động việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, công tác giảm nghèo đạt khá, an ninh chính trị được giữ vững, nhiệm vụ quốc phòng đạt kết quả tốt.

Công tác thu, chi ngân sách đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra (tổng thu NSNN đạt 96%KH, vượt 28%CK. Trong đó thu trên địa bàn đạt 54%KH năm, thu bổ sung từ NS cấp trên đạt 67% KH giao; Tổng chi NSNN đạt 61%KH, vượt 22%CK. Trong đó: Chi đầu tư XDCB ước thực hiện đạt 58%KH năm và tăng 43%CK; chi thường xuyên đạt 52%KH năm; chi bổ sung NS cấp đạt 67%KH).

b) Chỉ đạo thực hiện công tác kế hoạch đầu tư:

Thực hiện phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2019 đảm bảo thời gian quy định, phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020. Phân bổ vốn đầu tư công theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải, nâng

